

จะพอมีสวนแบ่งกับเขาบ้างไหม... (UNIQ)

ที่มาที่ไป ...

เห็นตลาดแกว่งๆ แบบนี้ แล้วหุ้นก็วิ่งกระจัดกระจายแบบนี้ เล่นเอาสิ้นๆ ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ หุ้นใหญ่ๆ ในกลุ่มธนาคาร และ กลุ่มพลังงาน โดนขาดช้ำชะหลายช่องอยู่ แต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวใน 2 กลุ่มนี้ นี่แหละจึงอีกอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทั้งๆ มีน... แล้วข่าวดี เริ่มหมดแล้ว จะมีข่าวอะไรมาอีกต่อไป หรือว่าต้องไปหวังกันที่ ยุโรปอีกแล้วหรือนี้ และนั่นก็เชื่อว่าจะไม่หนาวๆ ร้อนๆ ... จะแก้ไข จะไปทางดี จะใช้เวลาอีก นานแค่ไหน กว่าจะฟื้น ก็ยังไม่รู้แน่ชัด แล้วถ้าเกิดกลับมาออกรูปแบบว่า สงสัยจะพุงไม่อยู่ ยิ่งใจก็มืดทรวงหรือมืดก็ทรุดเท่านั้น แล้วจะยังงี้ดีละ. ก็ต้องเลือกหุ้นกันยากขึ้นแน่ ถ้าจะเก็งกำไร หรือไม่ก็ต้องเน้นเล่นเรื่อง ของประเทศตัวเองเป็นหลัก เช่น การบริโภคภายในประเทศ หรือ ลอง มองไปที่เรื่องที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในสภานี้ก็ได้ เรื่องงบประมาณ ว่าจะลงไปด้านไหน อย่างไรบ้าง เพื่อว่าจะเจอหุ้นเล่นรอข่าวแบบนี้ก็ได้ อย่างวันวาน เห็นหุ้นกลุ่มรับเหมารุ่งขึ้นกันหลายตัว ก็น่าจะเป็นไปได้ว่า อาจจะมีเล่นเรื่องงบประมาณการก่อสร้างในโครงการใหญ่ๆ ก็ได้... หรือถ้า จะมองแบบยาวๆ 2-3 ปี ก็เล่นเรื่อง AEC อย่างที่เห็นอเมซเคยกล่าวไว้ แล้วไปไหนเลย กลุ่มไหนจะได้ประโยชน์อะไรอย่างไร ก็ลองๆ หากันดู... สำหรับหุ้น บาดตาเซียน วันนี้นั้น ก็แค่เห็นกลุ่มรับเหมารุ่งๆ กัน ก็เลย เห็นว่า UNIQ ก็อยู่ในกลุ่มนี้ น่าจะมีลุ้นกับเขาบ้าง แม้อาจจะไม่ได้งานใน โครงการทั้งหมด แต่งานบางส่วนก็น่าจะได้รับช่วงต่อก็เป็นได้ ใครจะรู้

UNIQ - ระยะสั้น ก็น่าจะมีลุ้น 2.30 ได้ ...

แนวโน้มระยะสั้น ... (ภาพบน) ซึ่งถ้าตามโครงสร้างแบบนี้ หากไม่หลุด 2.00 ลงมาเสียก่อน ก็ยังเล่นทางขึ้นได้... หรือยิ่งถ้าไม่หลุด 2.04 ลงมาเลยนั้น ยิ่งดูดี... จะซื้อ 2.10-2.04 แล้วหวังขายที่ระดับของ แนวด้าน Channel นี้ ก็คือ 2.30 อาจจะ 1-2 วันนี่ก็เป็นไปได้

ภาพโครงสร้างหลัก ... (ภาพล่าง) เห็นภาพนี้แล้วนั้น ก็ ต้องกล่าวว่า เป็นโครงสร้างราคา หรือ Price Pattern ที่ดูดี มีลุ้นไกลๆ แต่ก็ต้องรอดูว่า หากขึ้นไปถึงระดับ 2.30 ได้ แล้วจะมีการยืนระดับ 2.20 ได้อย่างมั่นคงหรือไม่ เพราะหากยืนระดับ 2.20 ได้มั่นคง แม้จะ ยังไม่เห็น 2.30 ก็ตาม แนวโน้มมีโอกาสไปได้แถวๆ 2.80 กันเลยครับ หรือไม่แน่ อาจจะทำรูปแบบตัว W ก็อาจจะได้เห็น 3.0 ก็ได้

สรุปการให้คำแนะนำ ... มองแนวโน้มโดยรวม อยู่ในเชิงบวก

กลยุทธ์ ... 2.10-2.04 ซื้อ / เล่นสั้นขายที่ 2.3 / มองยาวรอดๆ

